
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานของศาล หน่วยงานของ
รัฐสภา และองค์กรอิสระและองค์กรอัยการเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล 
๑. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒. สำนักงานศาลปกครอง    
๓. สำนักงานศาลยุติธรรม 

มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา 
๑. สำนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร 
๒. สำนักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  
    สำหรับกองทนุเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  
๓. สำนักงานเลขาธกิารวฒุสิภา 
๔. สถาบันพระปกเกล้า  

มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
๑. สำนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
    สำหรับกองทนุป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 
๔. สำนักงานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
๖. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้  
    สำหรับกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง   
๗. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๘. สำนักงานอัยการสูงสดุ 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล 
สำนักงานศาลรฐัธรรมนูญ    ๑๘๒,๔๓๕,๔๐๐ บาท 

 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการพิพากษาคดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน แต่ผลการพิพากษา

แตกต่างกัน อย่างไร ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำพิพากษาข้อเท็จและเหตุผลการพิจารณาพิพากษา 
ให้สังคมรับรู้ต่อไป อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐๙,๖๓๐,๐๐๐  
และในปี ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๘๘ ล้านบาท ลดลงไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
ของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม เป้าหมายจำนวน ๑๐๐๐ คน ในปี ๒๕๖๗ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการเกษียณอายุราชการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นโครงการจัดประชุมนานาชาติประธานสมาคม

ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

ตามหลักนิติธรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดอบรมตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ จัดถึง ๒๕๖๙ มีการประเมินผลหรือไม่  
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  
 หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
 - กรณีโครงการให้ความรู้กับประชาชน ทุก ๆ ปี มีการดำเนินการ ๓  แนวทาง ๑. การสัมมนา
ให้กับผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ นิสิตนักศึกษาและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เข้าใจในเรื่องความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ ๒. การตอบปัญหาให้กับนักเรียน ดำเนินการทุกปี 
๓. การทำ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๗ ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สำหรับการสัมมนาที่กรุงเทพมหานคร ราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรี และราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จังหวัด
สมุทรปราการในปีนี้ รวมถึงการให้ความรู้กับคนพิการด้วยการจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ให้ ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
 - กรณีการเกษียณอายุราชการผมขอแบ่งเป็น ๒ ประเภท มาตรา ๒๐๗ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ 
บัญญัติให้วาระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระลงตำแหน่ง ๗  ปี วาระเดียว มาตรา ๒๐๘  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ถึงอายุ ๗๕ ป ีข้าราชการเกษียณอายุราชการที่ ๖๐ ปี  
 - กรณีสมาคมศาลรัฐธรรมนูญแห่งเอเชียและสถาบันเทียบเท่า การก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๓ มีอยู่  
๗ ประเทศในเอเชียที่เป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้ง เป็นหนึ่งใน ๗ ประเทศ ตามของกฎบัตรของเอซีซี  
ให้แต่ละประเทศได้เป็นประธานสมาคมดำเนินการประชุม  ครั้งที่  ๖ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
ในปี ๒๕๖๘ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมีสองประเภท คือ ๑. การประชุมประเทศสมาชิกหนึ่งครั้ง 
และ ๒. การประชุมคองเกรส คือ การประชุมใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ 
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ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด ๒๐ ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาร่วมการคัดนักเรียน นักศึกษา 
นิสิต มาเป็นผู้ช่วยจัดการประชุม 
 - กรณีงบผูกพันในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ทำให้งบประมาณในส่วนปี ๒๕๖๗ ใช้ไปเบิกจ่าย
ครบถ้วนแล้ว ทำให้งบประมาณปี ๒๕๖๘ ลดลงตั้งแต่ในชั้นแรก ส่วนการของบประมาณ จำนวน ๔๐๐ 
ล้านบาท ถูกปรับลดประมาณ ๑๑ ล้านบาท คงเหลือจำนวน ๓๘๘ ล้านบาท  
 - กรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐  มีฐานะเป็นองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นองค์กรตุลาการในการตีความรัฐธรรมนูญเพ่ือธำรงไว้ซึ่งหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ควรหาแนวทางการพิพากษาคดีที่มีข้อเท็จจริงเหมือนกัน  

แต่ผลการพิพากษาแตกต่างกันอย่างไร และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำพิพากษาข้อเท็จจริง 
และเหตุผลการพิจารณาพิพากษาให้สังคมรับรู้ต่อไป  
 - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ในการแถลงข่าวทุกวันพุธ ท่ีมีการวินิจฉัยตัวบทกฎหมาย  
ควรใส่เนื้อหาของตัวบทกฎหมายในการวินิจฉัยเข้าไปในเนื้อหาของแถลงข่าวด้วย  
 - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ควรจัดทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับกลางก่อน
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้อย่าง
รวดเร็ว  
 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยยึดหลักนิติธรรมภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จำนวน ๑.๕ ล้านบาท ดำเนินการอย่างไร และพ้ืนที่
ใดบ้าง  
 ๒. รายละเอียดโครงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ืออำนวยความยุติธรรม  
จำนวน ๗ ล้านบาท  
 ๓. รายละเอียดผลการจัดงานประชุมนานาชาติเมื่อปีประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐ ล้านบาท 
และความคืบหน้าการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด  
 - นายเอกราช  อุดมอำนวย  กรรมาธิการ  ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณ ฑ์   
วงเงิน ๓๐ ล้านบาท ต่อเดือน ขอทราบรายการใดที่มีลักษณะซ้ำและแนวทางการประหยัดงบประมาณ
อย่างไร 
 - นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ เปิดให้บุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม จำนวนเท่าใด รายชื่อ ตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง
ปัจจุบันของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง  
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 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ เอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือน การเพ่ิมขั้นเงินเดือน  
เบี้ยเลี้ยงการประชุมแต่ละครั้ง การขึ้นอ่านคำพิพากษาแต่ละครั้ง การบินไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยง  
การเดินทางไปต่างประเทศจำนวนเท่าใด ผู้ช่วยปฏิบัติติหน้าที่จำนวนเท่าใด และหลังเกษียณ  
ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
 ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ละหลักสูตร เช่น การจัดเรียน การจัดหลักสูตร วิทยากร 
และสิทธิประโยชน์นักเรียนแต่ละท่าน อย่างไร  
 

สำนักงานศาลปกครอง     ๙๔๗,๓๑๕,๓๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานศาลปกครองในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี ้

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
 - ขอทราบรายละเอียดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๙๐๐ ล้านบาท  
และในปี ๒๕๖๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น อย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างศาลปกครองจังหวัดแพร่ และศาลปกครอง จังหวัด
สกลนคร เป็นงบประมาณผูกพันถงึปี ๒๕๗๐ วงเงินงบประมาณที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด  
 - ขอทราบว่าแผนงานที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันของหน่วยงานส่งผลต่อการดำเนินการเกี่ยวกับ  
การบริหารคดีและการพิจารณาคดีล่าช้าหรือไม่ อย่างไร หน่วยงานมีแนวทางการผลิตพนักงานคดี
ปกครองหรือตุลากรศาลปกครองให้เพียงพอกับการพิจารณาคดีหรือไม่  
 - ขอทราบรายละเอียดรายงานงบการเงิน ในปี ๒๕๖๖ รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายสุทธิประมาณ 
๓๐๐ ล้านบาท สำนักงานศาลปกครองมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดการเกษียณอายุราชการของตุลาการศาลปกครอง อย่างไร 
 - ขอทราบแนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำพิพากษาข้อเท็จและเหตุผลการพิจารณาพิพากษา 
ให้ประชาชนทราบต่อไป อย่างไร 
 หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
 - กรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง ๒ แห่ง ท่ีเสนอขอในงบประมาณในปี ๒๕๖๘ 
คือ ศาลปกครองแพร่ ศาลปกครองสกลนคร งบประมาณที่ขอและได้รับการจัดสรรไม่เท่ากันทั้งที่ใช้รูป
ใช้แบบก่อสร้างเดียวกันแต่ที่มีความแตกต่างในเรื่องของงานผังและงานดินถมพ้ืนที่ก่อสร้างให้เสมอกับ
พ้ืนถนน 
 - กรณีการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
ทดแทนคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี ประกอบกับทางสำนักงานศาลปกครอง  
ได้มีการนำระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  
 - กรณีตามบทเฉพาะกาลกำหนดให้เปิดที่ทำการศาลปกครองในภูมิภาค ทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง 
ปัจจุบันเปิดทำการแล้ว จำนวน ๑๔ แห่ง ยังไม่รวมอีก ๓ ศาล ที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ คือ  
ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองนครสวรรค์ และศาลปกครองภูเก็ต เป็นศาลปกครองที่มีกฎหมาย
จัดตั้งเฉพาะ คือ ไม่ได้อยู่ในบทเฉพาะกาลในฉบับแรก ในส่วนที่ยังเปิดทำการไม่ได้ ในปัจจุบัน คือ  
ศาลปกครองชุมพร ศาลปกครองลพบุรี ศาลปกครองบุรีรัมย์ ศาลปกครองชุมพร และศาลปกครอง
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ลพบุรี ท่ีไม่สามารถหาสถานที่ก่อสร้างได้ ส่วนศาลปกครองบุรีรัมย์มีพื้นที่ก่อสร้างแล้ว คือ ศูนย์ราชการ
ของจังหวัดบุรีรัมย์และได้มีการเสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๙ ต่อไป 
 - กรณีการเกษียณอายุของตุลาการศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง  
มาตรา ๒๑ ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ อายุครบ ๖๕  ปีบริบูรณ์  
แต่มีข้อยกเว้น อายุ ๖๕ ปี เว้นแต่ผ่านการประเมินสมรรถภาพให้ดำรงตำแหน่งต่อไปต้องมีการประเมิน
สมรรถภาพนะตามมาตรา ๓๑ ถ้าผ่านการประเมินสมรรถภาพสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงอายุ 
๗๐ ปีบริบูรณ์ 
 - กรณีเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการอบรมบุคคลภายนอก นักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บย.) จัดถึงรุ่นที่ ๖ ได้ยุติหลักสูตรลงในปี ๒๕๕๗ ตามที่คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกต 
ปัจจุบันไม่มีการจัดอบรมหลักสูตรที่มีบุคคลภายนอกเข้าอบรม 
 - กรณีการประชาสัมพันธ์ระบุข้อกฎหมายในลักษณะเชิงอรรถและทางสำนักงานศาลปกครอง 
รับข้อสังเกตไปดำเนินการระบุในคำพิพากษาคำวินิจฉัยที่มีเนื้อหาต่อไป  
 - กรณีบทสรุปสำหรับผู้บริหารซึ่งปัจจุบันนี้ใน (เพลย์ลิสต์) ถ้าเป็นคดีสำคัญหรือคดีที่อยู่ในความ
สนใจสำนักงานมีแนวทางจัดทำเว็บไซตแ์ล้วย่อเนื้อหาสาระที่สนใจให้อยู่ในจำนวนไม่เกินสองหน้า 
 - กรณีตุลาการอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์ ในปีที่มีอายุ 
๖๔ ปี สำนักงานศาลปกครองสอบถามความประสงค์อยู่ในตำแหน่งต่อหรือไม่ ถ้าอยู่ต่อต้องเข้ารับการ
ประเมินสมรรถภาพท้ังทางกายและจิตใจ หากผ่านจะเกษียณถึง ๗๐ ปีบริบูรณ์และอยู่ในตำแหน่งเดิม  
 - กรณีข้อมูลสถิติจำนวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ปัจจุบันคดีที่เข้ามาสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน ๗๖๖ คดี ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จ จำนวน ๔๑๑ คดี สำเร็จบางส่วน ๒๑ คดี
ไม่สำเร็จ ๒๒๒ คดี และคดีหลักสิ้นสุด ๕๒ คดี รวมที่ไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จประมาณ ๗๖๖ คดี มีทั้งสำเร็จ 
สำเร็จบางส่วนไม่สำเร็จ และอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยอีก  จำนวน ๖๐ คดี ส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เกลี่ยเป็น 
ตุลาการศาลปกครอง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สำนักงานศาลปกครอง ควรจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive summary) จำนวน 

ไม่เกิน ๒ หน้า แทรกในคำวินิจฉัย คำสั่งศาล และคำพิพากษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้  
 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบบริการประชาชนและบริหารงานศาลปกครอง วงเงิน
งบประมาณ ๗๓ ล้านบาท  
 ๒. รายละเอียดโครงการเรื่องผลการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง เพิ่มขึ้นประมาณ ๒๕๕ 
ล้านบาทอย่างไร  
 - นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเปิดให้บุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมจำนวนเท่าใด รายชื่อ ตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่รุ่นแรก  
จนถึงปัจจุบันของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง  
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 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของตุลาการศาลปกครอง เงินเดือน การเพ่ิมขั้นเงินเดือน  
เบี้ยเลี้ยงการประชุมแต่ละครั้ง การขึ้นอ่านคำพิพากษาแต่ละครั้ง การบินไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยง  
การเดินทางไปต่างประเทศจำนวนเท่าใด ผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่จำนวนเท่าใด และหลังเกษียณได้สิทธิ
ประโยชน์อะไรบ้าง 
 ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ละหลักสูตร เช่น การจัดเรียน การจัดหลักสูตร วิทยากร 
และสิทธิประโยชน์นักเรียนแต่ละท่าน อย่างไร  
 

สำนักงานศาลยตุิธรรม     ๗,๖๔๔,๐๐๔,๐๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานศาลยุติธรรมในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี ้

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาผู้ พิพากษา ศาลจังหวัดน่าน สาขาปัว จำนวน ๑ คน  

ไม่สอดคล้องกับปริมาณคดีในพ้ืนที่ อำเภอปัว อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการอำนวยความยุติธรรมการประกันตัวผู้ต้องหาสามารถลดขั้นตอน  

การประเมินหลักทรัพย์ การพิจารณาที่รวดเร็วอย่างไร  
 - ขอทราบรายละเอียดงบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑,๖๒๒  ล้านบาท ปี  ๒๕๖๘  
จำนวน ๓๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุง  
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ขอทราบรายละเอียด ขนาด ๘ บัลลังก์ แบบไหนอย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดคดีการปล่อยสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อต่าง ๆ ทำให้ ผู้ค้ำประกัน 
ตกเป็นจำเลยกับบริษัท ต่อมาประกาศใช้บังคับกฎหมายใหม่ผู้ค้ำประกันไม่มีความผิด ขอทราบแนว
ทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นอย่างไร 
 - ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติคดีของศาล จำแนกตามชั้นศาลตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๖ 
และคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา ในช่วงระยะในปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖ คดีแล้วเสร็จ 
ที่น้อยลงประมาณร้อยละ ๖๓ ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งก่อนปีดังกล่าวคดีแล้วเสร็จในชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา 
พิจารณาคดีแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ แนวโน้มลดลงเพราะสาเหตุใด ขอข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  

- ขอทราบรายละเอียดคำพิพากษาคดีชั้นศาลอุทธรณ์ ที่ถูกกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
จำนวนเท่าใด และสัดส่วนต่อคดีร้อยละเท่าใด 

- ขอทราบรายละเอียดการเกษียณอายุราชการของผู้ พิพากษาศาลยุติธรรม อย่างไร  
และเมื่ออายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส เดิมกำหนดไว้ อายุ ๖๕ ปี ถึง ๗๐ ปี และสัดส่วน 
ของการเป็นผู้พิพากษาอาวุโสกับผู้พิพากษาปกติ  และทิศทางต่อไปในอนาคตอย่างไร เป็นภาระกับ
สำนักงานศาลยุติธรรมหรือไม่ 
 - ขอทราบแนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำพิพากษาข้อเท็จและเหตุผลการพิจารณาพิพากษา 
ให้สังคมรับรู้ต่อไป อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการกำไร EM ใช้กับนักโทษทางความคิดหรือนักโทษทางการเมือง 
มีจำนวนเท่าใด และอนาคตสามารถพัฒนาเรื่อง Big Data เก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพนอกจากเชิงปริมาณ
เพื่อใช้ในการพัฒนากฎหมายนิรโทษกรรมหรือคดีในทางการเมืองเหมาะสมขึ้น อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการจัดทำห้องให้นมบุตร หรือห้องปั๊มนมสำหรับบุคคลทั่วไป
หรือเจ้าหน้าที่ศาลสามารถใช้ได้ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดสวัสดิการของผู้พิพากษา เช่น มือถือ โน๊ตบุ๊ค และรถประจำตำแหน่ง 
อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการรวมสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาจำนวนมากให้เหลือสนาม
สอบเพียง ๑ สนามสอบ ให้เกิดความเท่าเทียมต่อไปอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการดำเนินคดีกับผู้พิพากษาที่ล่วงละเมิดทางเพศเจ้าหน้าที่ศาล และความ
คืบหน้าการดำเนินคดีอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดผู้พิพากษาอาวุโส ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ยังคงรับเงินเดือน  
ตามอัตราเงินเดือนจำนวนเท่าใด เปรียบเทียบกับจำนวนที่สามารถปฏิบัติงานได้มีโอกาสที่เกษียณ
หรือไม่  

- ขอทราบรายละเอียดการอำนวยความยุติ ธรรมใน ระบบ CIOS กับระบบ  e-Filing  
อดีตสามารถทำคำขอในการพิจารณาคดีแบบออนไลน์ได้แต่ว่าภายหลังปิดระบบเพราะเหตุใด 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการพัฒนานวัตกรรม วงเงินงบประมาณ ๖๐ ล้านบาท  
หนึ่งในกิจกรรมหลักที่ใช้งบประมาณกว่า ๑๕ ล้านบาท เป็นการพิจารณาคดีออนไลน์ผ่านระบบซูม  
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องเดินทางไปศาล อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการแก้ไขบำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัว วงเงิน
งบประมาณ ๑๓ ล้านบาท อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการโครงการอบรมเจ้าพนักงานตำรวจศาล งบประมาณ ๕ ล้านบาท  
การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และการติดตามผู้ต้องหาที่มีหมายจับ หนีคดีในระหว่าง  
การพิจารณาจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว จำนวนเท่าใด และการจับกุมผู้ที่หนีคดีระหว่างการพิจารณา 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดคดีการซื้อขายของออนไลน์ในปี ๒๕๖๗ จำนวนเท่าใด สามารถไกล่เกลี่ย
ได้จำนวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ประนอมแต่ละศาลแตกต่างกัน เช่น  
ผู้ประนีประนอมในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้ประนอมที่ศาลอาญาศาล และศาลแพ่ง 
หลักเกณฑ์หรือในการจัดให้มีผู้ประนีประนอมอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดกระบวนการอนุญาโตตุลาการและความคืบหน้า อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวคดีหมิ่นประมาทแต่ละศาลอย่างไร  
- ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้พิพากษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี เว็บพนันมินนี่ 

อย่างไร และการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาสอบสวนจริยธรรมหรือไม่ 
 หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 
 - กรณีเกี่ยวกับศาลจังหวัดน่านสาขาปัว สำนักงานศาลยุติธรรมและได้ดำเนินการจัดสรร
งบประมาณก่อสร้างศาลแขวง วงเงิน ๓๙๖ ล้านบาท เริ่มประมูลในปี ๒๕๖๗ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี ๒๕๗๐ พบว่าปริมาณคดีเข้ามาสู่ศาลจังหวัดน่านสาขาปัวจำนวนมาก ซึ่งเป็นการอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนเดินทางไปติดต่อศาลจังหวัดน่าน ระยะทาง ๑๐ กว่ากิโลเมตร และแนวทาง  
การกำหนด จำนวน ๘ บัลลังก์ พิจารณาจากปริมาณคดี ปัจจุบันมีปริมาณคดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ คดี  
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ขึ้นไป และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นลำดับ จึงต้องก่อสร้างที่ทำการศาลแขวงปัวขึ้นมาใหม่ในพ้ืนที่   
จำนวน ๑๓ ไร ่
 - กรณีการฟ้องผู้ค้ำประกันในคดีฟ้องผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคทางศาล 
มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกโจทก์ และจำเลยในคดีผู้บริโภค และมีพนักงานคดีให้คำปรึกษา 
คำแนะนำ ในการดำเนินคดี เดิมกฎหมายให้ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับผู้กู้อย่างลูกหนี้ร่วมด้วย  
ทำให้ผู้ค้ำประกันต้องรับภาระมากเกินไปและปัจจุบันผู้ค้ำประกันไม่ต้องร่วมรับผิดร่วมกับลูกหนี้  
อย่างลูกหนี้ร่วม แต่รับผิดในฐานะที่เป็นผู้ประกัน  
 - กรณีเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลอำนวยความสะดวกดูแลในการปล่อย
ชั่วคราว ปัจจุบันนโยบายกำกับดูแลมากกว่าใช้หลักประกัน หากคดีใดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 
๑๐ ปี นโยบายของศาลให้ประกันตัวโดยไม่ต้องมีหลักประกัน และผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว  
ไม่มีเงินกลับบ้านเป็นผู้ต้องหาที่ยากไร้ ระเบียบของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถขอค่าพาหนะ  
ในการเดินทางกลับบ้าน 
 - กรณีตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาปริมาณคดีลดลง สืบเนื่องมาจาก 
มีการแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาใหม่และทำให้คดีที่จำเลยถูกต้องขังอยู่ในเรือนจำในคดี  
เสพยามียาบ้าในครอบครองเพ่ือจำหน่ายและจำหน่ายยาบ้าและกำหนดโทษตามกฎหมายใหม่  
และกฎหมายเก่าแตกต่างกันมาก ดังนั้น จำเลยที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำจะยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้น
กำหนดโทษใหม่ แล้วไม่พอใจใช้สิทธิอุทธรณ์พิพากษาอุทธรณ์คดีขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์ประมาณ  
๒๐,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ เรื่อง ทำให้การพิจารณาคดีหลักของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาลดลงไป 
 - กรณีการประเมินในการบริหารงานบุคคลในระดับที่สูงขึ้น ใช้หลักเกณฑ์ว่าผู้พิพากษา 
มีปริมาณคดีได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และคุณภาพการทำคำพิพากษา ตลอดจนความประพฤติ  
และความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาประกอบการประเมินความรู้ความสามารถในการเลื่อนตำแหน่ง
สูงขึ้น สำหรับการเกษียณอายุราชการของผู้พิพากษาอาวุโส ปัจจุบันสามารถที่จะเกษียณได้ตั้งแต่  
อายุ ๖๐ ปี ถึง ๖๕ ปี เกษียณได้ ปัจจุบันมีผู้พิพากษาอาวุโสอยู่ในระบบ ทั้งหมด ๖๘๐ ท่าน ในจำนวน 
ผู้พิพากษาทั้งหมด จำนวน ๕,๔๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ให้ผู้พิพากษาอาวุโสที่เกษียณก่อน ๖๐ ปี  
ทำหน้าที่อยู่ที่ศาลชั้นต้น ต้องประเมินความสามารถสุขภาพกาย สุขภาพจิต ถ้าหากไม่ผ่านการประเมิน
ไม่สามารถเป็นผู้พิพากษาอาวุโสได้  
 - กรณีคู่ความสามารถยื่นฟ้องได้ทั้งสองระบบคือ ระบบ CIOS และระบบ e-Filing ปัจจุบัน
ระบบ CIOS ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว โดยนำสภาพปัญหาและอุปสรรคและความคิดเห็น 
จากผู้ใช้บริการ เช่น ทนายความ หรือประชาชนมาพัฒนาปรับปรุงระบบให้เป็นระบบเดียวและให้มี
มาตรฐานดีขึ้นพัฒนาไปสู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาต่อไป 
 - กรณีการจัดทำห้องบันทึกภาพและเสียงไว้ให้พร้อมรองรับการบันทึกในระหว่างการพิจารณา 
ปัจจุบันได้ทำการสำรวจทั่วประเทศ พบว่าเครื่องบันทึกภาพและเสียงบางศาลชำรุด ซึ่งอย่างน้อย 
ห้องบันทึกภาพและเสียง จำนวน ๑ ห้องสำหรับ ๑ ศาล ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวมีประโยชน์ 
อย่างมาก หากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลสามารถแล้วเปิดสื่อบันทึกภาพ  
และเสียงตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและคู่ความ 
 - กรณีการอบรมหลักสูตร บยส.หรือหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
ของศาลยุติธรรมปัจจุบันมีถึงรุ่นที่ ๒๘  
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 - กรณีคดีหมิ่นประมาท ศาลอาญาและศาลแขวงต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการให้ประกันโดยปกติ
แล้วคดีหมิ่นประมาทถือว่าเป็นคดีเล็กน้อย บางศาลอาจพิจารณาปล่อยตัวแบบไม่มีหลักประกัน  
บางศาลอาจจะมีหลักประกัน ซึ่งแล้วแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาหากคดีใดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี  
สามารถให้ประกันตัว ประกอบกับประธานศาลฎีกาต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 - กรณีการให้บริการที่จอดรถ การจัดหาห้องให้นมบุตร และห้องทนายความ อัยการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
 - กรณีคดีซื้อขายออนไลน์ดำเนินการมีแผนกซื้อขายออนไลน์ดำเนินการโดยศาลแพ่ง  
เสร็จประมาณ ร้อยละ ๙๐ ของจำนวนคดีทั้งหมด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- สำนักงานศาลยุติธรรม ควรทบทวนการยกเลิกโครงการเกี่ยวกับอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนอาจทำให้การพิจารณาขาดความเป็นอิสระ  
- สำนักงานศาลยุติธรรม ควรทบทวนปรับปรุงระเบียบที่ล้าหลัง เช่น ระเบียบเข้าห้องพิจารณา

คดีจะต้องถอดรองเท้า  
- สำนักงานศาลยุติธรรม ควรปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาการอนุญาตการบันทึกวิดีโอประกอบกับ

การพิจารณา กระบวนการเปิดเผยข้อมูลการบันทึกวีดีโอ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอุทธรณ์คดี 
เนื่องจากมีความล่าช้าไม่สอดคล้องกับระยะเวลาอุทธรณ์  
 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) หรือ
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม การประเมินผู้พิพากษาเลื่อนตำแหน่ง  
ที่สูงขึ้น เช่น ใช้คะแนนสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรกหรือรุ่นที่สอบได้ อย่างไร  
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านระบบศาลยุติธรรมคอร์ด  Big Data 
วงเงินงบประมาณ ๖๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๗ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๒. รายละเอียดที่จอดรถในศาลยุติธรรม ในแต่ละศาลเพียงพอหรือไม่ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ
กับศาลยุติธรรมไม่สามารถหาที่จอดรถได้  
 - นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ เปิดให้บุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม จำนวนเท่าใด รายชื่อ ตำแหน่ง ทั้งหมดตั้งแต่รุ่นแรกจนถึง
ปัจจุบันของแต่ละหลักสูตร เช่น หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง  
 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
 ๑. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้พิพากษา เงินเดือน การเพ่ิมขั้นเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง 
การประชุมแต่ละครั้ง การขึ้นอ่านคำพิพากษาแต่ละครั้ง การบินไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยงการเดินทางไป
ต่างประเทศจำนวนเท่าใด ผู้ช่วยปฏิบัติติหน้าที่จำนวนเท่าใด และหลังเกษียณได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
 ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ละหลักสูตร เช่น การจัดเรียน การจัดหลักสูตร วิทยากร 
และสิทธิประโยชน์นักเรียนแต่ละท่าน อย่างไร  
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 - นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้  
 ๑. รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือ จุลสาร
ย้อนหลัง จำนวน ๓ ปี และรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ในแต่ละแพลตฟอร์มสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือเป็นเนื้อหาอะไร และรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากอะไร  
 ๒. รายละเอียดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน วงเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท  
การเลือกจากเยาวชนในศาสนาอิสลามเพ่ือให้กลับไปในพ้ืนที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ของศาล  
ไม่ควรจำกัดกลุ่มไหนเป็นคนเชื้อชาติใด และควรเปิดกว้างจะเป็นประโยชน์  ผลการดำเนินงาน 
เป็นอย่างไรและความคืบหน้า อย่างไร  
 

มาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   ๒,๒๖๕,๔๖๔,๙๐๐ บาท 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
สำหรับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  ๒๒๐,๑๘๔,๔๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น

สมาชิกรัฐสภาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ควรมีการจัดจุดพักหรือห้องรับรองสำหรับประชาชนที่ เข้ามาติดต่อหรือยื่นหนังสือที่  

อาคารรัฐสภา 
- ปัจจุบันมีการตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วหรือไม่ 
- ห้องอาหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรปรับปรุงสถานที่ให้มีจำนวนที่นั่ง

รับประทานอาหารเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
- แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ซึ่งได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๕ ล้านบาท และได้รับ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖๓ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่างบประมาณดังกล่าว 
ใช้ในการดำเนินการอย่างไร และเหตุใดจึงมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
ระบอบประชาธิปไตย โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีทางการเมือง ขอให้ชี้แจงว่ามีการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวในพ้ืนที่ใดบ้าง 

- ขอให้ชี้แจงว่ามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ของอาคารและสมาชิกรัฐสภาอย่างไร 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เพ่ือให้สมาชิกได้รับ
ทราบข้อมูล ว่ามีเงื่อนไขการหักเงินเข้าสู่กองทุนหรือมีสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง 

- ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าของการตั้งรัฐสภาจังหวัด 
- ควรมีการจัดทำแอปพลิเคชันเพ่ือแนะนำเส้นทางและแผนผังของห้องประชุมภายในอาคาร

รัฐสภา 
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- งบอบรมสัมมนา เสนอให้มีการสนับสนุนการเบิกจ่ายค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วม  
การอบรมสัมมนา 

- จำนวนที่จอดรถของอาคารรัฐสภามีไม่เพียงพอ เสนอให้ก่อสร้างอาคารที่จอดรถเพ่ิม 
และอาจเก็บค่าใช้จ่ายในการจอดด้วย 

- ประเด็นการคัดเลือกผู้ให้บริการห้องอาหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ชี้แจง ดังนี้  
๑. เหตุใดจึงยังไม่จัดให้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการใหม่ เนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
๒. การให้บริการในปัจจุบันที่มีสมาชิกให้คำแนะนำเพ่ือปรับปรุง คณะกรรมการได้มีการ

ตักเตือนผู้ให้บริการเป็นหนังสือหรือไม่  
๓. ประเด็นอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิก สอบถามว่ามีการชำระเงินถูกต้องตามจำนวน

สมาชิกหรือไม่ และ  
๔. ต้องการทราบแนวทางปฏิบัติของสำนักงานฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
- งบประมาณโครงการ Smart Parliament เพียงพอหรือไม่ และสำนักงานฯ มีหลักเกณฑ์  

ในการพิจารณาให้ทุนแก่บุคลากรอย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการปรับปรุงห้องสมุด โดยย้ายจากชั้น ๙ ลงมายังชั้น ๑  
- กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ปัจจุบันมีการจ่ายเงินสมทบพอเพียงหรือไม่ 
- งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือไม่ 
- ปัญหาที่จอดรถของกรรมาธิการคนนอก ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกรัฐสภา หน่วยงานมีแนวทาง  

ในการแก้ไขอย่างไร 
- ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการรัฐสภา รายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านการพิจารณาแล้วหรือไม่ และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
เป็นอย่างไร 

- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักงานฯ มีแนวทางในการบรรจุอัตราตำรวจรัฐสภา 
สายวิชาการ ที่มีการบรรจุไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างไร และแก้ไขปัญหาความลักลั่นเกี่ยวกับตำรวจ
รัฐสภาสายวิชาการ และตำรวจรัฐสภาเดิมที่มีการบรรจุก่อนหน้า อย่างไร 

- สำนักงานฯ มีการว่าจ้างทหารผ่านศึกมาปฏิบัติงานหรือไม่ จำนวนเท่าไร 
- ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าการจัดห้องเลี้ยงเด็ก สำหรับการบริการให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก

รัฐสภา 
- ประเด็นกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สัดส่วนในการสมทบที่รัฐบาลสมทบให้กับกองทุน  

เมื่ อ เปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ สมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจ่ายสมทบนั้ น  คิด เป็นสัดส่วนเท่ าไร  
และเป็นจำนวนที่มากหรือน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น ๆ เช่น  กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ 

- ห้องอาหารของสำนักงานฯ ซึ่งอยู่ในตัวอาคารและเป็นสถานที่ชั่วคราว จะมีการย้ายเมื่อใด 
- ค่าตอบแทนของผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถกำหนดเป็นงบประมาณ

โดยรวมและให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้บริหารจัดการเอง ได้หรือไม่ 
- สำนักงานฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สระชั้น ๑ ที่มีประชาชนเดินตกสระ อย่างไร 
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- สำนักงานฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร  
- สโมสรรัฐสภา ชั้น ๕ เหตุใดจึงยังไม่มีการเปิดให้ใช้งาน ขอทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค  

ในการดำเนินการอย่างไร 
- กองทุนผู้เคยเป็นสมาชกิรัฐสภา ควรมีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ที่เคย

เป็นสมาชิกรัฐสภา และได้กลับมาเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกครั้ง รวมทั้ง การตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ  
ในกรณีเสียชีวิต 

- สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีการคำนวณต้นทุนการผลิตรายการอย่างไร 
และมีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ผลิตรายการหรือไม่ รวมทั้ง มีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร 

- บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน
ในรายการที่อยู่ตามผังหรือไม่ 

- การทบทวนผังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นอย่างไร  
และมีการรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดรายการมากน้อยเพียงใด 

- กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ควรมีการพิจารณาเพ่ิมค่ารักษาพยาบาลในการดูแลกรณีอดีต
สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ป่วยติดเตียง 

- กรณีการรับฟังความคิดเห็นตาม มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มีแนวทางในการให้สำนกังานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการต่อไปใช่หรือไม่ และการเปิดรับฟังความคิดเหน็มแีนว
ทางการใช้ระบบการยืนยันตัวตนก่อนเข้าแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นจุดรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงจุดรับเรื่อง

ร้องเรียนของประชาชน ตามดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง โดยอาจจัดเป็นห้องรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานประสานงานการเมืองและรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์ของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร  

- ประเด็นห้องอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินการตามงบประมาณ 
ที่สำนักงานฯ ได้รับเดิม ซึ่งในช่วงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีห้องสำหรับการปรุงอาหาร บริเวณชั้น B1  
แต่เมื่อโดนตัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวจากแบบอาคารที่ออกแบบไว้ สำนักงานฯ จึงได้พิจารณา  
แนวทางการจัดอาหารที่สามารถอุ่นร้อนให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

- ประเด็นการทำความสะอาดอาคารที่จอดรถ ปัจจุบันสำนักงานฯ มีสำนักอาคารสถานที่  
แยกออกมาจากสำนักรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการดำเนินการส่วนดังกล่าว 

- ประเด็นความคืบหน้าในการตั้งรัฐสภาจังหวัด ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จะเข้าสู่  
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ระบบงานและอัตรากำลัง เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการดำเนินการ โดยต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ในการตั้งรัฐสภาจังหวัด ทั้งนี้ หากผ่านความเห็นชอบจะมีจังหวัดนำร่อง 
จำนวน ๑๐ จังหวัด 

- ประเด็นงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของโครงการใหม่ คือ  
๑. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับจัดสรรจำนวน ๕ ล้านบาท   
๒. โครงการจัดงานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับจัดสรรจำนวน ๒ ล้านบาท  
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๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้รับจัดสรร  
จำนวน ๔๐ล้านบาท ๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับจัดสรรจำนวน ๒๑ ล้านบาท และ ๕. โครงการส่งเสริม
บทบาทสตรีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับจัดสรร
จำนวน ๒๑ ล้านบาท 

- ประเด็นพ้ืนที่ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ชี้แจงว่า มีการกระจายไปในทุกภูมิภาค  
ตามแผนงาน 

- ประเด็นเงินที่หักจากสมาชิกรัฐสภาเพ่ือนำมาเข้ากองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ชี้แจงว่า  
มีการหักเงิน จำนวน ๓,๕๐๐ บาท โดยมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่สมาชิกรัฐสภาทราบในช่วงแรก
ของการเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะพิจารณาเพ่ือดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 

- ประเด็นระบบการนำทางภายในอาคารรัฐสภา ปัจจุบันสำนักสารสนเทศได้กำหนด TOR  
และนำเข้าสู่การพิจารณารูปแบบของ TOR ในคณะกรรมการบอร์ดของ ICT ของทั้งสองสำนักงานฯ  

- ประเด็นอาคารจอดรถ ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ได้มีดำริให้สร้างอาคาร
จอดรถเพ่ิม จำนวน ๓,๐๐๐ คัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
งบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการออกแบบ 

- ประเด็นการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา มีระเบียบที่สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามอัตราในส่วนของงบสัมมนา 

- ประเด็นสโมสรรัฐสภา ต้องมีข้อบังคับในการดำเนินงานของสโมสรรัฐสภา รวมทั้ ง
กรรมการบริหาร โดยหากมีข้อบังคับสโมสรและกรรมการบริหาร การใช้งานสโมสรรัฐสภาจะสามารถ
ดำเนินการได้ 

- ประเด็นการประมูลร้านค้าในห้องอาหารสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการเริ่มประมูลในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท  Sea Oil ปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชนะการประมูล คือ  
บริษัท เลิศ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการคัดสรร โดยยังไม่มีการประมูล ทั้งนี้ ท่านประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน 
และตัวแทนจากสมาชกิพรรคการเมืองแตล่ะพรรค เป็นคณะกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการกจิการสภา 
เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการจัดอาหารให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละสัปดาห์  

- ประเด็นงบประมาณด้านอาหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้รับงบประมาณด้านอาหาร
ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ เสนอขอรับจัดสรร  
จำนวน ๗๒,๐๓๑,๐๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๔๐,๐๔๒,๒๓๐ บาท คงเหลือ  
จำนวน ๓๑,๙๘๘,๗๗๐ บาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๗๒ ,๑๓๓,๐๕๐ บาท  
มีการใช้จ่ายจริง ณ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวน ๓๙,๕๑๓,๘๔๕ บาท คงเหลือ 
๓๒,๕๘๙,๕๐๕ บาท ซึ่งในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณด้านอาหาร สำนักงานฯ ได้รับการท้วงติง
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าในวันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการประชุม
คณะกรรมาธิการด้วย ดังนั้น ควรเบิกจ่ายค่าอาหารทางใดทางหนึ่ง โดยหน่วยงานอยู่ระหว่าง  
การพิจารณาในประเด็นดังกล่าว 
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- ประเด็นกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ในวันที่ ๑ ตุลาคม จะมีผลให้อดีตสมาชิกได้รับ
เงินกองทุน โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณ จำนวนกว่า ๓๔๐ ล้านบาท  

- ประเด็นการย้ ายห้ องสมุดจากชั้ น  ๙  ลงมาชั้น  ๑  เป็นดำริของท่ านรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ที่เห็นว่าประชาชนผู้เข้าใช้บริการจะมีความสะดวกในการเข้าใช้งานห้องสมุดมากขึ้น  
โดยสำนักงานฯ อยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการดำเนินการ 

- ประเด็นการเสนอให้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และการแก้ไขไมโครโฟนในห้องประชุม
กรรมาธิการ สำนักงานฯ รับไปหารือความเป็นไปได้กับสำนักอาคารสถานที่ 

- ประเด็นอาคารที่พักเคหะสงเคราะห์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีการส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยทราบว่ามีประชาชนร้องเรียนในประเด็นความสูงของอาคาร  
และความคืบหน้าล่าสุดคือการปรับปรุงแบบอาคารในบริเวณพ้ืนที่ราบ 

- ประเด็นอัตราของตำรวจสภา สำนักงานฯ ได้มีแนวทางการปรับกรอบอัตรากำลังของ 
สำนักรักษาความปลอดภัย เป็นสำนักตำรวจรัฐสภา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.ก.ร. ระบบฯ  
เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะมีการเสนอไปยัง ก.ร. และมีผลบังคับใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างต่อไป  

- โครงสร้างตำรวจสายทั่วไป มี ๒ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานจราจรรัฐสภา และกลุ่มงานกำกับ
ตรวจสอบการอนุญาต สำหรับโครงสร้างตำรวจสายวิชาการ คือ กลุ่มงานอำนวยการตำรวจรัฐสภา  
กลุ่มงานกิจการตำรวจรัฐสภา กลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษ และกลุ่มงานศูนย์ระบบเทคโนโลยีรักษาความ
ปลอดภัย 

- ประเด็นห้องให้นมบุตร อยู่บริเวณชั้น ๔ ข้างสำนักกรรมาธิการ และบริเวณสำนักการแพทย์ 
สำหรับห้องเลี้ยงเด็กยังไม่มีการดำเนินการ โดยมีโครงการนำร่องในการจัดองค์กรผาสุกของสำนักงานฯ 
โดยรับเลี้ยงเด็กที่เป็นบุตรของข้าราชการรัฐสภา  

- ประเด็นอัตราค่าอาหารในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ สำนักงานฯ ขอส่งรายละเอียด  
เป็นเอกสาร 

- ประเด็นห้องอาหารของสำนักงานฯ บริเวณชั้น ๑ เป็นพ้ืนที่ชั่วคราว ซึ่งห้องอาหาร  
ที่จะดำเนินการจริงอยู่บริเวณลานประชาชน ซึ่งอยู่นอกบริเวณตัวอาคาร อาจต้องใช้การเดินทางที่ไกล
ออกไป 

- ประเด็นงบประมาณต้นทุนการผลิตรายการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา ใช้งบประมาณตอนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับผังรายการได้ให้ความสำคัญ
กับงานด้านนิติบัญญัติ กรรมาธิการ และกฎหมาย เป็นหลัก โดยมีรายการหลักคือการถ่ายทอด  
การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 

- ประเด็นค่าตอบแทนพิเศษ สำนักงานฯ ได้ขอแปรญัตติเพ่ิมเติมงบประมาณ จำนวน ๑๐๑ 
ล้านบาท เพ่ือนำมาใช้ในการเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
จาก ก.ร. และอยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

- กรณีการรับฟังความคิดเห็นตาม มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ปัจจุบันมีผลการรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมาย จำนวน ๑๒๖ ร่าง ซึ่งเป็นการดำเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ผลกระทบ การเปิดเผยรายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็น และการนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา  

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๕ 
 

และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งนี้  การรับฟังความคิดเห็น มีการรับฟังความคิดเห็น  
โดยวิธีการเบื้องต้น โดยการส่งไปทางระบบสารสนเทศของรัฐสภา ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นโดยวิธีอื่น ผ่านการจัดสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนที่ เป็นต้น 
สำหรับการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสารสนเทศด้วยการยืนยันตัวตน ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและ

เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒. โครงการจัดงานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๔. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  
๕. โครงการส่งเสริมบทบาทสตรทีางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข  
มีวัตถุประสงคอ์ย่างไร มีการดำเนินโครงการในพ้ืนที่ใดบา้ง รวมทั้ง มีความคุ้มค่าและกระจายตวั

ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
- นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ขอให้ชี้แจงประเด็นการ

คัดเลือกผู้ให้บริการห้องอาหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเอกสาร 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ข้อมูลค่าอาหารที่เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกรัฐสภาตลอดการประชุมในแต่ละปีงบประมาณ 

เป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยขอข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการสามัญ  

โดยขอข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘  
๓. กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ขอข้อมูลรายงานงบการเงิน  (Financial Statement)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. รายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเงินจากกองทุน มีจำนวนทั้งหมดเท่าใด และมีการชำระเงิน  

ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอข้อมูลจำนวนข้าราชการที่ได้รับเงินเพ่ิม ดังนี้  

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง  
ที่มีเหตุพิเศษ รวมทั้งคิดเป็นจำนวนเงินเท่าใด 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดอัตราค่าอาหารสำหรับการประชุม โดยแยกเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ และห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. ข้อมูล TOR การคัดเลือกผู้ให้บริการห้องอาหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรายชื่อผู้เสนอ

ราคาทั้งหมด ย้อนหลัง ๔ ครั้ง ที่มีการประมูล 
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา ๕ ปี

ย้อนหลัง รวมทั้งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
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- นายเอกราช  อุดมอำนวย กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี  
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    ๘๘๒,๒๓๔,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอให้ชี้แจงว่ามีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ของอาคารและสมาชิกรัฐสภาอย่างไร 
- สำนักงานฯ มีการว่าจ้างจากโครงการทหารผ่านศึกจำนวนกี่คน และเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการเพ่ิม

อัตรากำลังในส่วนที่เป็นตำรวจสภามาปฏิบัติงาน 
- งบประมาณที่สำนักงานฯ ขอรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท ขอให้ชี้แจงว่าเป็นการเพ่ิมงบประมาณ  
เพื่อดำเนินงานในส่วนใด 

- สำนักงานฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร 
- สำนักงานฯ มีความจำเป็นอย่างไรในการใช้งบประมาณในการเช่ารถตู้สำหรับสำนักงานฯ 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของสำนักงานฯ เป็นการตั้งงบประมาณที่คำนวณจาก

จำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งงบประมาณในส่วนที่สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารพ้ืนที่ การบริหารจัดการอาคาร และการบำรุงรักษา รวมทั้ง  
มีค่าใช้จ่ายที่มีการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- ประเด็นตำรวจรัฐสภา ที่สำนักงานฯ มีการว่าจ้างทหารผ่านศึก เนื่องจากมีการคำนวณถึง
ความคุ้มค่าและของลักษณะงาน ซึ่งงานยืนประจำจุดบริเวณลานจอดรถหรือการรักษาความปลอดภัย 
อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการให้ตำรวจสภาเป็นผู้ปฏิบัติงาน และให้ตำรวจสภาเป็นผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านวิชาการ รวมทั้งสำนักงานฯ ไม่ต้องดูแลสิทธิประโยชน์ในการว่าจ้างทหารผ่านศึกเหมือนกรณี  
การบรรจุข้าราชการตำรวจสภา 

- ประเด็นการเช่ารถตู้สำนักงานฯ ชี้แจงว่ารถที่สำนักงานฯ มีอยู่ ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน 
ดังนั้น จึงมีการเช่ารถตู้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา โดยมีการเช่ารถตู้  จำนวน ๒๒ คัน  
และสำนักงานฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าตอบแทนคนขับ  

- ประเด็นงบประมาณค่าอาหารที่มีการจัดในวันประชุมวุฒิสภา ไม่มีการประมูลแต่อย่างใด  
โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดเองตามความเหมาะสม และพิจารณาบริหารตามระยะเวลาการประชุม
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียดขอส่งเป็นเอกสาร 
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ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ มีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสัดส่วนการได้รับจัดสรร

งบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิ สภา  
ว่าไม่สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในปัจจุบัน โดยเสนอให้คณะอนุ
กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณาคำขอรับจัดสรรงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่ามีการ
คำนวณจากจำนวนสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน หรือ ๒๐๐ คน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ข้อมูลค่าอาหารที่เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกรัฐสภาตลอดการประชุมในแต่ละปีงบประมาณ 

เป็นจำนวนเงินเท่าใด โดยขอข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘ 
๒. ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการสามัญ  

โดยขอข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๖๘  
๓. กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ขอข้อมูลรายงานงบการเงิน  (Financial Statement)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๔. รายชื่อสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเงินจากกองทุน มีจำนวนทั้งหมดเท่าใด และมีการชำระเงิน  

ในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดอัตราค่าอาหารสำหรับการประชุม โดยแยกเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ และห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. ข้อมูล TOR การคัดเลือกผู้ให้บริการห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา และรายชื่อผู้เสนอราคา

ทั้งหมด ย้อนหลัง ๔ ครั้ง ที่มีการประมูล 
๓. รายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา ๕ ปี

ย้อนหลัง รวมทั้งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดการแบ่งหน้าที่ระหว่าง  

ทหารผ่านศึกและตำรวจสภา รวมทั้งจำนวนอัตราที่มีการแบ่งหน้าที่ดังกล่าว 
 

สถาบันพระปกเกล้า     ๔๗๘,๕๘๖,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสถาบันพระปกเกล้าในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เสนอให้มีการเพ่ิมหลักสูตรที่มีความทันสมัยมากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียหรือสื่อดิจิทัล 

เพื่อเพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ 
- เสนอให้หน่วยงานเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับภารกิจและช่องทางการหารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หน่วยงานควรมีช่องทางในการให้ข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภา ในการสนับสนุนหรือเตรียมข้อมูล

สำหรับการอภิปราย 
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๑๘ 
 

- ขอให้ชี้แจงแนวทางการแบ่งเกณฑ์อายุของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร ที่มีความ
แตกต่างกัน รวมทั้งเหตุใดจึงไม่มีการกำหนดอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
ที่จะเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร 

- ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันฯ กับสมาชิกรัฐสภา ควรทำให้สมาชิกรัฐสภาได้ใช้ประโยชน์
จากงานวิชาการของสถาบันฯ อย่างเต็มที่  

- สถาบันฯ ควรให้ความเห็นต่อสถานการณ์ที่ เป็นประเด็นจุดเปลี่ยนทางประชาธิปไตย 
ในช่วงเวลาที่สำคัญของสังคม มากกว่าการทำงานเพียงงานวิจัย 

- ขอทราบรายละเอียดการปรับปรุงอาคารที่ถนนหลานหลวง ที่ใช้งบประมาณในการปรับปรุง
ค่อนข้างสูง  

- สถาบันฯ มีการกำหนดแนวทางเป้าหมายสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมอย่างไร และมีการ
ประมวลผลหรือวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภา  
และข้าราชการที่เข้ารับการอบรมอย่างไร รวมทั้งมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
อย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารของสถาบันฯ และมีการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นอย่างไร 

- หลักสูตรสำหรับการอบรมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการ ของสมาชิกรัฐสภา เสนอให้มี  
การฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติมากกว่าการอบรมในเชิงทฤษฎี  

- ขอทราบผลการดำเนินงานโครงการพระปกเกล้าศึกษา ว่าจะมีการขยายผลการดำเนินงาน
อย่างไร 

- การผลิตรายการโทรทัศน์ของสถาบัน สามารถบูรณาการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้หรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- หลักสูตรสำหรับการอบรมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการ ของสมาชิกรัฐสภา สถาบันฯ ได้เน้น

การฝึกปฏิบัติ โดยมีการจัดอบรมปีละ ๒ รุ่น  
- ทุกหลักสูตรของสถาบันฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เขา้ร่วมอบรม โดยตัวอย่างหลักเกณฑ์

ต้องห้ามที่มิได้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เช่น การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ติดหนี้ กยศ. การเข้ารับ  
การอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ มาแล้ว ต้องเว้นระยะเวลา ๑ ปี เป็นต้น 

- ประเด็นหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสถาบันฯ มีหลักสูตรออนไลน์ จำนวน  
๗ หลักสูตร โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรายละเอียดหลักสูตรจะจัดส่งเป็นเอกสาร 

- จำนวนพนักงานวิจัยของสถาบันฯ มีทั้งหมด ๒๓ คน และงบประมาณในการวิจัยเป็นงบ  
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
โดยในปีนี้ได้รับการจัดสรรจำนวน ๑๒ ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔๐ ล้านบาท  

- ประเด็นการให้บริการข้อมูลทางด้านวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา สถาบันฯ มีการพัฒนา  
ในการทำ KPI Brief และ KPI Snapshot โดยการสรุปงานวิจัยหรืองานอบรมสัมมนาในรูปแบบที่สั้น 
และมีการส่งให้แก่สมาชิกรัฐสภาทุกเดือน รวมทั้งการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ 
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๑๙ 
 

- ประเด็นการกำหนดช่วงอายุที่แตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ มีการยกเว้นประเด็นอายุ  
ของสมาชิกรัฐสภามานานกว่า ๒๖ ปี โดยประธานสภาทั้งสองเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก สถาบันฯ  
มิได้มีอำนาจในการคัดเลือกสมาชิกแต่อย่างใด 

- ประเด็นโควต้าในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) กำหนดสัดส่วนสมาชิกรัฐสภา จำนวน ๖๐ ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ ที่นั่ง  
ซึ่งถือเป็นจำนวนโควต้าที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่กำหนดเพียง ๒๕ ที่นั่ง 

- ประเด็นความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ถนนหลานหลวง ชี้แจงว่า พ้ืนที่อาคารการบินไทย 
ที่ถนนหลานหลวงเป็นการซื้อในสมัยที่ผ่านมา โดยเป็นตึกอายุกว่า ๕๐ ปี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องว่าจ้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาความแข็งแรงของอาคาร ใช้งบประมาณจำนวน ๑ ล้านบาท 
และเมื่อผลการศึกษาพบว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อีก ๒๗ ปี สถาบันฯ จึงได้ดำเนินการขอรับ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารดังกล่าว โดยเป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ -  
พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจะใช้งบประมาณ ๔๑๐ ล้านบาท และจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารที่เป็นสำนักงาน  
ให้เป็นห้องเรียน จึงต้องทำใหม่ทั้งหมด รวมทั้ง การเปลี่ยนลิฟต์และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน
ทั้งหมด 

- ประเด็นการกำหนดวันเรียนหลักสูตร ปปร. กำหนดการเรียนในวันจันทร์ เวลา ๑๗.๐๐ - 
๒๐.๐๐ น. และวันอังคาร เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวันเรียนไม่ให้ตรงกับวันประชุม
สภาผู้แทนราษฎร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอข้อมูลรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

ของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละหลักสูตร 
- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายชื่อของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ – ปัจจุบัน รวมทั้งที่มาของผู้เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
๒. รายชื่อของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสงู 

ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ – ปัจจุบัน รวมทั้งที่มาของผู้เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
๓. รายชื่อของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายเอกชน ตั้งแต่  

รุ่นที่ ๑ – ปัจจุบัน รวมทั้งที่มาของผู้เข้าร่วมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    ๑,๐๑๙,๔๒๕,๓๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณในการก่อสร้างเขตพ้ืนที่ป่าที่ให้เขียนว่าเป็นการ

ซ่อมแซมเพื่อใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ขอทราบแนวบรรทัดฐานในกรณีดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร  
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๒๐ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในการก่อสร้างสาธารณูโภคของหน่วยงานต่างๆในเขตป่าสงวนเขตอุทยาน ขอชี้แจงเรื่อง  

การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนเป็นรายการก่อสร้าง และงบประมาณในรายการซ่อมแซมจะเป็น
งบประมาณค่าใช้สอย ซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณให้ตรงตามรายการ และในส่วนพระราชบัญญัติป่าสงวน
กำหนดห้ามมใิห้มีการบุกรุกปา่สงวน และได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในกรณีที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
จะดำเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องพิจารณาว่าได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินการหรือไม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจะได้รับ
อนุมัติงบประมาณตามกฎหมาย 

- ในแบบเสนอความเห็นของผู้สอบบัญชีอยู่ในรายงานประจำปีโดยละเอียด ซึ่งต้องรายงานผล
การตรวจสอบให้กับรัฐสภา 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอข้อมูลสถิติหน่วยงานของรัฐที่ตรวจสอบบัญชี 

ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็น ขอข้อมูลสามปีย้อนหลัง 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกนั   ๑,๘๙๓,๕๐๕,๓๐๐ บาท 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้องยื่นทุกบัญชีหรือไม่หรือยื่นเฉพาะคู่สมรสตามกฎหมายหรือไม่  
- ขอให้พิจารณาทบทวนในการประกาศผลการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานราชการ 

เรื่อง e – service ที่มีการตั้งคำถามว่าประชาชนเคยใช้ของหน่วยงานหรือไม่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้อง
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทำให้คำถามไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

- ขอทราบว่าเรื่องที่หน่วยงานต้องดำเนินการวินิจฉัยตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบันมีจำนวนเท่าใด 
เป็นของหน่วยงานมากตามลำดับและมีการวินิจฉัยไปเพียงใด มีเรื่องค้างพิจารณาเท่าใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การก่อสร้างสาธารณูโภคของหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อุทยาน ได้มีการมอบหมาย

ให้อธิบดีกรมป่าไม้และอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดูแล ในการได้รับอนุมัติต้องเป็นไป
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงจะดำเนินการตั้งงบประมาณก่อสร้างได้ 

- การยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเดิมในการยื่นบัญชี  
มีการปกปิดอำพรางทรัพย์สินโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น มีการถือครองทรัพย์แทนกันกรณีมีการหย่าร้าง ดังนั้น 
คำว่า คู่สมรส หมายถึง บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาทั้งจดทะเบียนสมรสและไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
ซึ่งรวมทั้งนิตินัยและพฤตินัย 
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- สำนวนที่ค้างพิจารณาของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีจำนวนหนึ่งพันกว่าเรื่อง ในการทำสำนวน
ร้อยละเจ็ดสิบจะเป็นของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อ  
จัดจ้าง การใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ การเรียกรับเงินสินบน โดยหน่วยงานมีสถิติข้อมูล  
เรื่องร้องเรียนแต่ละจังหวัดเป็นเรื่องใด จำนวนเรื่องร้องเรียนเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี และเรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เท่ากับจำนวนที่เข้ามาเนื่องจากติดข้อกฎหมาย 

- ในเรื่องผลการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๗ มีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นไปเป็น
ลำดับ ทำให้เห็นว่ามีการตื่นตัวมากขึ้น ความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าใช้บริการจะมีการ
ตอบสนองกลับมา 
 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    ๑๓๗,๐๑๕,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
ไม่มีประเด็นคำถาม 
รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดข้อมูลในการเสนอแนะปรับปรุง

กฎหมายการติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี 
ขอข้อมูลย้อนหลังสามปี 
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ๑,๓๑๔,๓๘๐,๖๐๐ บาท  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
สำหรับกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกองทุนเพ่ือการพัฒนา 

พรรคการเมืองในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง 
- ขอให้หน่วยงานหาแนวทางในการจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือให้สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไป 

และให้หน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
- ขอทราบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมา หน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง  

ข้อกฎหมายเป็นสำคัญหรือไม่ อย่างไร  
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเมืองสุจริตให้กับบุคลากรหรือไม่ อย่างไร  
- ขอทราบว่าในกรณีที่หน่วยงานกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องส่งนโยบายให้กับ

หน่วยงานรับทราบและรบัรองในช่วงการเลือกตัง้ เหตุใดถึงมีการรอ้งให้ยุบพรรคการเมืองทั้งที่หน่วยงาน
มีการพิจารณาและรับรองนโยบายของพรรคการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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๒๒ 
 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาที่มีการปลอมวุฒิการศึกษา 

- ขอทราบว่าเหตุใดหน่วยงานถึงมีการปรับเปลี่ยนทีมที่ปรึกษาออกทั้งชุด 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการกำกับติดตามเรื่องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลาออก

จากตำแหน่งก่อนวาระที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควรอย่างไร และหน่วยงานแผนการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร 

- กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งคุณภาพที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ในปี ๒๕๖๘ ซึ่งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่นจะมีงบประมาณที่ถูกจัดสรร
งบประมาณไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอทราบว่างบประมาณที่อยู่กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและงบประมาณของหน่วยงานมีความแตกต่างกันอย่างไร  

- กรณีการจัดอบรมของหน่วยงานที่มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่มีการกำหนดให้จัดทำ 
Pre-test Post-test ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกของสังคมในวงกว้าง หน่วยงานควรมีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในส่วนนี้ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการประเมินกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของตนเองหรือไม่ 
อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการชี้แจงกรอบและเกณฑ์การใช้เงินของกองทุนให้กับผู้มีสิทธิ
ใช้เงินของกองทุนหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับรายชื่อของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
จำนวน ๒๐,๐๐๐ รายชื่อ หลุดออกไปสู่สาธารณะ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีมุมมองเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาอย่างไร 
- ขอทราบว่าเหตุใดหน่วยงานไม่มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทำประชามติ 
- ขอทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)  
- ขอทราบว่าตามที่ปรากฏในเรื่องการเลือกสมาชิกวุฒิสภารอบสุดท้ายมีการเรียงเลขเดียวกัน 

ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริตกันหรือไม่ หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการเลือกสมาชิกวฒุิสภามีข้อจำกัดทางดา้นกฎหมาย ทำให้หน่วยงานพยายามอุดช่องว่าง

ของกฎหมายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในบรรลุตามเป้าหมาย ประกอบผู้สมัครและผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่างก็ตีความทางด้านกฎหมายที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการฟ้องร้องต่อศาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  
หากยังต้องการใช้ระบบนี้ต้องมีการแก้กฎหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  เช่น การกำหนดคุณสมบัติ  
การทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริต 

- กรณีการบริหารจัดการในวันเลือกตั้ง มีสิ่งที่ไม่สามารถเร่งได้ คือ ลงคะแนน ในรอบแรก 
ต้องดำเนินการลงคะแนนแบบเขียนหมายเลข ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุต้องใช้ระยะเวลา และต้องอ่าน 
ใบลงคะแนนเป็นจำนวน ๑๐ ครั้ง ต่อ ๑ ใบ พร้อมต้องแสดงให้ผู้สังเกตการณ์หรือผู้มีสิทธิได้เห็น  
เมื่อถึงรอบลงคะแนนแบบไขวส้ายยิ่งเกิดความซบัซอ้น กระบวนการต่าง ๆ เป็นความซับซ้อนที่กฎหมาย
ออกมา ดังนั้น ต้องมีการแก้กฎหมายให้เกิดความชัดเจน เพราะทุกการแข่งกรรมการ ผู้ลงแข่งขัน  
ต้องเห็นกติกาเดียวกันก่อน 
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- กรณีการเลือกตั้ง อบจ. จะแตกต่างจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป้าหมาย  
โดยเฉลี่ยที่ประชาชนจะให้ความสนใจในการแข่งขันมีประมาณร้อยละ ๖๐ – ๖๕ ทำให้ต้องมี 
การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานและพรรคการเมือง ซึ่งคาดว่าค่าเป้าหมายจะมีมากกว่าร้อยละ ๖๕  

- กรณีการจัดทำแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่มีในปัจจุบันมี ๓ แอปพลิเคชัน ๑. แอปพลิเคชัน 
Smart Vote เป็นอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ๒. แอปพลิเคชัน
ตาสับปะรด เป็นการรายงานสถานการณ์ทั่วไป การแจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง ๓. แอปพลิเคชัน  
Civic Education เพ่ือใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- กรณีเรื่องกองทุนพัฒนาทางการเมือง ปัจจุบันหน่วยงานพยายามปรับปรุงระเบียบเพ่ือให้  
การใช้จ่ายเงินตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีการขอรายชื่อของคณะกรรมาธิการหน่วยงานจะดำเนินการจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณี เรื่องร้องเรียนของสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับประเทศมี จำนวน  

๓๐๐ เรื่อง แบ่งออกเป็น เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่องการทุจริตการเลือกตั้ง และเรื่อง  
การใช้คุณวุฒิไม่ถูกต้อง อยู่ในระหว่างการพิจารณาและการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นทั้งสองฝ่าย 

- กรณีโครงการอบรมเกี่ยวกับ Active Citizen ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
- กรณีการใช้อำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานทำกฎหมายเพ่ือการแข่งขันการเลือกตั้งเกิดความ

เป็นธรรม ส่วนเรื่องความโปร่งใส หากกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้หน่วยงานมีหน้าที่ต้องเปิดเผย เพราะหัวใจ
ของการเลือกตั้ง คือ ความโปร่งใส และการโปร่งใสต้องเห็นได้ด้วยตาและสามารถตรวจสอบได้ 

- กรณีการรับรองนโยบาย การเสนอนโยบายหน่วยงานไม่ได้รับรองนโยบาย แต่กฎหมาย
กำหนดให้พรรคการเมืองต้องทำนโยบายมาให้หน่วยงานพิจารณา หากไม่ครบองค์ประกอบ ๓ ส่วน 
หน่วยงานมีหน้าที่แจ้งให้พรรคการเมืองทำให้นโยบายให้ครบถ้วน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ประชาชนได้ใช้
ลงคะแนน และถ้าพรรคการเมืองทำนโยบายไม่ครบตามที่กำหนดจะถูกปรับ 

- กรณีเรื่องปรึกษาเป็นอำนาจของหน่วยงาน ขอชี้แจงแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า การให้
ความเห็นหรือการเป็นพยานเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคล แต่โดยทั่วไปต้องดำเนินการให้เกิดความสบาย
ใจทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายพยานและฝ่ายกรรมการ  

- กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระที่กำหนดโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร “สิทธิการลาออก” เป็นสิทธิของผู้สมัครและไม่มีสภาพบังคับ ทำให้การลาออกเป็นเทคนิค
หรือเพราะหนีความผิดได้ ในกรณีที่หนีความผิดหน่วยงานได้ดำเนินการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่
มีการลาออกเพราะหนีความผิด ศาลไม่รับคำร้องของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานต้องกลับมาศึกษา
กฎหมายว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายอย่างไร  

- กรณีงบประมาณในส่วนของท้องถิ่นที่มีสองงบ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น หน่วยงานมีงบ  
ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในการเลือกท้องถิ่นแต่ละแห่งจะใช้
งบประมาณร้อยละ ๑๐ – ๑๕ ส่วนร้อยละ ๘๐ - ๘๕ เป็นงบท้องถิ่นในการใช้ในการบริหารจัดการ 
การเลือกตั้ง  

- กรณีข้อมูลเลข ๑๓ หลัก หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลตั้งแต่นั้น และได้มีการชี้แจงเรื่อง
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงเป็นทีเรียบร้อย 
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- กรณี ขอรับจัดสรรงบประมาณ  โดยหลักการของหน่ วยงานถ้าเป็นการครบวาระ 
จะของบประมาณ แต่ในปีที่ผ่านครบวาระหน่วยงานได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณแต่ทางรัฐบาล  
ให้ใช้งบกลาง ซึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการครบวาระหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณไม่ได้ เช่น  
การยุบสภา การสิ้นวาระด้วยเหตุอื่นใดที่ไม่ทราบล่วงหน้า การออกเสียงประชามติ ดังนั้น ผู้ที่กำหนด 
ในเรื่องการออกเสียงประชามติ คือ คณะรัฐมนตรี ไม่ใช่หน่วยงาน 

- กรณีโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ปัจจุบัน
หน่วยงานมีหลายหน้างาน เช่น การเลือกตั้ง การพัฒนาพรรคการเมือง การให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารจัดการ
เลือกตั้ง การจัดทำโครงการหน่วยงานต้องการคนเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีวิธีคิดที่นำพาประเทศชาติ 
และพรรคการเมืองดีได้อย่างไร 

- กรณีเรื่องโพยของสมาชิกวุฒิสภา ข้อเท็จจริงว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่  
และไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งไม่เหมือนแบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิที่ใช้บทเฉพาะกาลที่กำหนดไว้  
อย่างชัดเจนว่าเป็นการสมยอม เมื่อบทเฉพาะกาลสิ้นไป บททั่วไปกำหนดให้หน่วยงานมาออกระเบียบ
ตามมาตรา ๓๖ แต่ระเบียบดังกล่าวถูกยกเลิกไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง  ส่งผลให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ 
ที่จะดำเนินการถ้าไม่มีการไปซื้อเสียงหรือจัดเลี้ยง ดังนั้น กระบวนการความโปร่งใสต้องแยกกับ 
เรื่องความสุจริต ความโปร่งใส คือ กระบวนการจัดการเลือกตั้งมีความโปร่งใสให้ประชาชนเห็นหรือไม่ 
แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้สมัครกระทำความผิดที่เป็นความไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  

- กรณีงบจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกได้ ๑ ,๑๙๘ ล้านบาท หน่วยงานได้มีการของบ
เพิ่มเติมตามระเบียบเก่าที่กำหนดในบทเฉพาะกาล เมื่อมีระเบียบใหม่ออกมาทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
จึงมีการของบเพิ่มอีก จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระที่กำหนดโดยไม่มีเหตุ

อันสมควร หน่วยงานควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายเพ่ือป้องกันการใช้ช่องว่าง  
ของกฎหมายในเรื่องนี้  

- กรณีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแต่ละกิจกรรม หน่วยงานควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัด  
ให้ส่งผลกระทบในเชิงบวกของสังคมในวงกว้างเป็นสำคัญ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอทราบแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 
๒. มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ิมมากขึ้นอย่างไร 
๓. ขอทราบว่าหน่วยงานมีแอพลิเคชั่นของหน่วยงานจำนวนเท่าใด 
๔. ขอทราบรายละเอียดกิจกรรมที่มีการขอรับงบประมาณของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค

การเมือง ทั้งกิจกรรมที่ขอรับงบประมาณได้และขอรับงบประมาณไม่ได้มีกิจกรรมใดบ้าง 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอรายชื่อผู้อบรมหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งทั้งหมดตั้งแต่มีการจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ๑๓๒,๖๑๓,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพ่ือปกป้องสิทธิของประชาชน  และขอทราบว่า 

การดำเนินการของหน่วยงานมีความซ้ำซ้อนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมหรือไม่ 
อย่างไร 

- กรณีปัญหาของชาวเลราไวย์ที่ ถูกนายทุนเข้าไปบุกรุกที่ ดิน ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร  

- กรณี ITA ของหน่วยงานมีคะแนนที่ต่ำกว่ากำหนด ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เมื่อหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนและมี  

การตรวจสอบพบการละเมิดหน่วยงานมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะมีการตอบสนองแต่มีบางกรณีมีปัญหาในเรื่องการจัดส่งเอกสารหลักฐาน ทำให้หน่วยงาน
เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน  เบื้องต้นหน่วยงานได้ทำหนังสือ 
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สั่งการไปยังหน่วยงานต่อไป หากคณะรัฐมนตรีไม่ดำเนินการหน่วยงาน  
จะเผยแพร่ผลการดำเนินการดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 

- ปัจจุบันหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระซึ่ งบทบาทในการทำงานของหน่วยงานมีหน้าที่  
ในการสอดส่องดูแลว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามหลักสากลหรือไม่  
เมื่อประชาชนพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถมาร้องเรียนมายังหน่วยงานได้ ดังนั้น บทบาท
หน่วยงานจึงครอบคลุมทุกเรื่องแต่มิได้เป็นหน่วยปฏิบัติ หน่วยปฏิบัติจะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน  

- กรณีกฎหมายป้องกันการทรมานหน่วยงานได้มีการดำเนินงานร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพ ปัจจุบันหน่วยงานได้มีการศึกษาวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น  
การเยียวยา เป็นต้น 

- กรณีเรื่องอุยกูร์หน่วยงานมีความกังวลของทางนานาชาติ เกี่ยวกับการกักตัวโดยไม่มีกำหนด
และสภาพของห้องกักตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความแออัด ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตและไม่มี
ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านพยาบาล ขณะนี้หน่วยงานได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหารว่มกัน อย่างน้อยต้องแก้ไขสภาพห้องกักให้ถูกสุขอนามัยและลดความแออัด  

- กรณีเรื่องชาวเลราไวย์หน่วยงานได้เรื่องตรวจสอบอยู่ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก เป็นเรื่อง  
การสร้างโรงแรมทับคลองสาธารณะประโยชน์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ประเด็นสอง เป็นเรื่อง  
การออกโฉนดทับที่สาธารณะประโยชน์บริเวณหน้าชายหาด เบื้องต้นชาวเลราไวย์ได้มีการนำเรื่องไป
ฟ้องศาลและศาลได้วินิจฉัยโดยการพิสูจน์ภาพถ่ายทางอากาศและการตรวจ DNA จากโครงกระดูก  
ศาลได้พิพากษาว่าพื้นที่นี้เป็นของชาวเลราไวย์ 
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- กรณีคะแนน ITA หน่วยงานได้รับทราบและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยหน่วยงานได้รับเรื่อง
จากสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าคะแนนแต่ละหัวข้อมีปัญหาอุปสรรคหรือมีปัญหาในประเด็นใด ซึ่งประเด็น
หนึ่งที่เป็นปัญหา คือ การสื่อสารภายในองค์กรที่อาจยังไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะดำเนินการ
ปรับปรุงในเรื่องนี้ในปีถัดไป 

- กรณีเรื่องปลาหมอสีคางดำ หน่วยงานขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรบูรณาการแนวทางในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์โดยร่วมดำเนินการกับ

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานควรพิจารณาว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง  
ในประเทศมหาอำนาจจะส่งผลกระทบด้านกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการศึกษาปลาหมอสี

คางดำทั้งหมด 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดแผนการดำเนินการผลักดันอุยกูร์ไปประเทศที่สาม 
๒. ขอรายละเอียดแผนงานบูรณาการแนวทางในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์โดยร่วม

ดำเนินการกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
 
สำนักงานอัยการสูงสุด     ๕,๔๔๔,๐๑๖,๖๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแนวทางการดำเนินการกับพนักงานอัยการที่ถูกจับกุมกรณีมีการทุจริตเรียกรับเงิน  

ซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจอยู่ขณะนี้ และหน่วยงานมีแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
กรณีดังกล่าวในอนาคตได้อย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 

- กรณีหน่วยงานยังไม่มีระบบให้ประชาชนสามารถติดตามคดีของตนเองขอทราบว่ามีแผนการ
ดำเนินการพัฒนาระบบอย่างไร และขอทราบจำนวนคดีที่มีการดำเนินการสั่งคดีในชั้นของพนักงาน
อัยการ  

- กรณีการจัดสรรงบประมาณในผลผลิตที่  ๒ การอำนวยความยุติธรรมและการรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐ เงินอุดหนุน จำนวน ๖๑ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ ๔๕ ล้านบาท  
ค่าดำเนินงาน ๑๖ ล้านบาท ขอทราบว่าหน่วยงานมีแผนการใช้เงินอุดหนุนอย่างไร และเหตุใดถึงไม่มี
การจัดทำรายละเอียดในเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ 

- กรณีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของพนักงานอัยการที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์  
ขององค์กร ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ปัญหา ปรับปรุง ป้องกัน และสร้างความหน้าเชื่อถือ
ให้กับองค์กรต่อประชาชนอย่างไร  

- กรณีปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุอัตราข้าราชการของหน่วยงานมีไม่เต็มตามกรอบที่กำหนด 
ส่งผลให้กระบวนงานไม่สามารถดำเนินการโดยสำเร็จลุล่วง ขอทราบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากตำแหน่ง
พนักงานอัยการหรือตำแหน่งราชการ 
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 - ขอทราบรายละเอียดจำนวนอัตรากำลังของตำแหน่งพนักงานอัยการทั้งหมด  
 - ขอทราบว่าปัจจุบันพนักงานอัยการมีสวัสดิ์การอื่น ๆ นอกจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง 
และเงินเพ่ิมหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีประเด็นที่เป็นข่าวตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จับกุมพนักงานอัยการ 

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมหลักฐานกระทำความผิด หน่วยงานได้มีการรายงานให้กับอัยการสูงสุด
รับทราบ และได้มีคำสั่งย้ายพนักงานอัยการทันทีมาประจำสำนักคดีแรงงานกรุงเทพมหานคร  
โดยให้อธิบดีอัยการ ภาค ๘ รายงานข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นทั้งหมดและมีการทำหนังสือรายงาน  
มายังอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อย พร้อมอธิบดีอัยการ ภาค ๘ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สอบสวน 
ข้อเท็จจริง เพ่ือดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้ประชาชนเชื่อมั่น 
โดยอัยการสูงสุดเน้นย้ำให้ข้าราชการอัยการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม 
ข้าราชการอัยการต้องดำเนินการโดยมีคุณธรรม ประกอบกับหน่วยงานมีพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๔ กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยทันที  
และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากการสอบสวนขั้นต้นเห็นว่าอยู่ในข่ายวินัยร้ายแรง  
ให้ตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงตามมาตรา ๘๐ และสามารถสั่งพักราชการได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน 
มีแนวทางการแก้ไขกฎหมายในกรณีที่ เห็นประจักษ์ชัดให้สามารถสั่งพักราชการได้เลยไม่ต้อง
กระบวนการสอบวินัยร้ายแรง 

- กรณีสถิติการสั่งไม่ฟ้องคดีในชั้นพนักงานอัยการ การดำเนินการต้องให้ความเป็นธรรม  
กับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เสียหายและจำเลย หากหลักฐานมีเพียงพอหน่วยงานจะดำเนินการสั่งฟ้องไปที่ศาล
และไปดำเนินการต่อสู้คด ีส่วนหลักฐานที่ไม่เพียงพอหากมีการสั่งฟ้องจะทำให้จำเลยเสียสิทธิและไม่เป็น
ประโยชน์กับตัวจำเลยเอง การสั่งไม่ฟ้องในชั้นของพนักงานอัยการมีขบวนการตรวจสอบโดยในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ ต้องส่งให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบคำสั่ง ส่วนพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่เป็นคดี  
เกิน ๓ ปี ส่งให้ผู้บัญชาการตรวจภาคตรวจสอบ และต่ำกว่า ๓ ปี ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ  
เมื่อการตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องเห็นชอบไม่ถือว่าคดีเสร็จสิ้นไป หากมีพยานหลักฐานใหม่เกิดขึ้นสามารถ
ยกคดีขึ้นมาพิจารณาและสั่งฟ้องได้ ส่วนคดีสั่งไม่ฟ้องและทางตำรวจไม่เห็นชอบและส่งกลับมาให้กับ
ทางสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดต้องเป็นพิจารณาผู้ทำความเหน็สุดท้าย ดังนั้น สถิติในปี ๒๕๖๖  
มีคดีที่พนักงานอัยการไม่สั่งฟ้องและอัยการสูงสุดเห็นชอบในการสั่งไม่ฟ้อง จำนวน ๑,๖๐๐ เรื่อง  

- กรณีสถิติของคดีในปัจจุบัน หน่วยงานมีงานหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่ เป็นคดีอาญา 
นอกจากนี้ ยังมีคดีเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ คือ คดีแพ่ง คดีปกครอง ซึ่งแบ่งออกเป็นคดี 
ที่หน่วยงานฟ้องแทนรัฐหรือเราถูกผู้ต้องหาฟ้อง เรียกว่า “คดีแก้ต่างและคดีว่าต่าง” คดีว่าต่างมีโอกาส
ชนะคดีค่อนข้างสู่ ส่วนคดีแก้ต่างก็มีโอกาสแพ้คดี  และคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน  
เช่น การตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้ปกครอง ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ห้วงระยะเวลา ๙ เดือน มีคดีอาญาที่ดำเนินการ 
และที่เสร็จสิ้น จำนวน ๕๔๕,๐๐๐ คดี คดีแพ่ง คดีปกครอง จำนวน ๓๓ ,๙๐๐ คดี การคุ้มครองสิทธิ 
ทางศาลให้กับประชาชน จำนวน ๑๙ ,๐๐๐ เรื่อง การให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน จำนวน 
๙๓,๐๐๐ เรื่อง อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของสถิติคดีจะจัดส่งเป็นเอกสาร 
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- กรณีการติดตามการดำเนินงานของพนักงานอัยการ ในอดีตมีการทำระบบติดตามคดี  
OAG - Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล
ติดตามสถานการดำเนินคดี รวมถึงการนัดหมายของคดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๘ จึงของบประมาณในปี ๒๕๖๘ เพ่ือทำระบบ OAG - Tracking เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้กับ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ไม่ต้องมายืนยันตัวตนที่สำนักงานอัยการ แต่สามารถเข้าใช้ระบบยื่น
ยันตัวตนเหมือนธนาคาร พร้อมทั้งขยายหน้างานของคดีแพ่ง คดีปกครอง การคุ้มครองสิทธิ 
ของประชาชน และสามารถทำคำร้องผ่านทางระบบ พร้อมทั้งทำระบบ รับ - ส่ง ข้อมูลให้กับประชาชน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำนัดหมายต่าง ๆ  

- กรณีการจัดทำอัตรากำลังของพนักงานอัยการและข้าราชการธุรการ หน่วยงานใช้สถิติของคดี
เป็นตัวกำหนดจำนวนอัตรากำลังของแต่ละพ้ืนที่ ต่อมาจะพิจารณาจากอาคารสถานที่ทำงานเพ่ือให้มี
ความสอดคล้องอัตรากำลังที่มี ซึ่งในแต่ละจังหวัดอาจมีสำนักงานหลายประเภท เช่น สำนักงานคดี
จังหวัด สำนักงานคดีเยาวชน สำนักงานคดีศาลแขวง สำนักงานคดีปกครอง โดยอาคารสถานที่
หน่วยงานกำหนดให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือลดภาระค่าจ่ายและค่าดูแลในอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้น  

- กรณีกรอบอัตรากำลังของขา้ราชการอัยการและข้าราชการธุรการ ปัจจุบันมีข้าราชการอัยการ 
จำนวน ๕,๑๐๖ อัตรา มีอัตราที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ,๕๐๙ อัตรา แบ่งออกเป็นอัยการอาวุโส จำนวน 
๕๒๐ อัตรา ข้าราชการธุรการมีกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๙ ,๔๔๙ อัตรา แต่มีอัตราที่ปฏิบัติงานได้ 
จำนวน ๖,๖๖๐ อัตรา ส่วนที่เหลือหน่วยงานจะดำเนินของบประมาณในแต่ละปีเพ่ือบรรจุอัตรากำลัง 
ทำให้ข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการต้องดำเนินงานไปควบคู่กัน ซึ่งในห้วงระยะเวลา  
๑๐ ย้อนหลังภารกิจของหน่วยงานแตกออกไปมากกว่าภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม ด้านการ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ด้านการคุ้มครองสิทธิ คือ รัฐบาลให้หน่วยงานบังคับคดีในงานที่หน่วยงาน
ของรัฐชนะคดี มีทุนทรัพย์ จำนวน ๖๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ต่อมามีประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ที่ต้องบังคับโทษปรับยาเสพติดก็ให้หน่วยงานมาดำเนินการ กฎหมายป้องกันและปราบปราม  
การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หน่วยงานต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการจับของพนักงาน
ตำรวจ ทำให้อัตรากำลังที่มีอยู่มีภาระมากขึ้นหน่วยงานจึงได้มีการขออัตรากำลัง เพ่ิมของพนักงาน
อัยการและข้าราชการธุรการ แบ่งออกเป็น พนักงานอัยการ จำนวน ๑๒๐ อัตรา ข้าราชการธุรการ 
จำนวน ๕๐๐ อัตรา เพื่อมารองรับภาระที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 

- กรณีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานอัยการ หน่วยงานได้ให้โน๊ตบุ๊คกับข้าราชการอัยการ 
เนื่องจาก พนักงานอัยการมีความจำเป็นต้องใช้ในระหว่างการไปดำเนินคดีว่าความที่ศาล แต่หน่วยงาน
ยังจัดสรรให้ยังไม่ครบทุกคนสำหรับอัยการที่บรรจุใหม่ การจัดสรรสวัสดิการนี้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  
จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลา ๑๒ ปี ยังไม่ได้รับการทดแทน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานได้รับ
การอนุมัติให้จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕๐๐ เครื่อง  
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๒๙ 
 

- กรณีนักเรียนทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ที่จะพิจารณาให้ทุน
และจัดให้มีการสอบตามกรอบของอัยการ คือ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งในแต่ละปีจะได้ประมาณ ๑ - ๒ ทุน 
เมื่อเรียนเสร็จต้องกลับทำงานที่สำนักงานอัยการสูงสุดครบระยะเวลา ๒๕ ปี และสอบเนติบัณฑิต  
ได้ หน่วยงานจะมีการสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมต่าง ๆ หากมีความเหมาะสมจะบรรจุเป็นพนักงาน
อัยการ เมื่อมีการส่งเรียนและกลับมาใช้ทุนเป็นที่เรียบร้อยหน่วยงานคิดว่าควรนำมาใช้งาน ให้เป็น
ประโยชน์มากที่สุด 

- กรณีสถิติคดีมาตรา ๑๑๒ หน่วยงานมองว่าคดีมาตรา ๑๑๒ เป็นคดีที่มีความสำคัญ  
และกระทบในวงกว้าง อัยการสูงสุดได้มีคำสั่ งตั้ งคณะทำงานเพ่ือพิจารณาคดีมาตรา ๑๑๒  
โดยมีรองอัยการสูงสุดเป็นประธานคณะทำงาน อธิบดี ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอาญา ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญในคดีอาญามาพิจารณาคดีมาตรา ๑๑๒ ทั้ งหมด ว่ามีความเห็นเป็นอย่างไร  
เมื่อมีความเห็นแล้วจะส่งเรื่องไปยังเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการตามที่คณะทำงานมีคำสั่ง  ส่วนสถิติคดี
ตามมาตรา ๑๑๒ จะดำเนินการจัดส่งเป็นเอกสาร 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินคดีทั้งหมดที่อัยการ

เป็นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐย้อนหลัง ๓ ปี โดยแบ่งออกเป็นชนะกี่คดีและแพ้กี่คดี 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการสอบเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ  

สนามพิเศษ ทั้งหมด 
๒. ขอรายละเอียดการพิจารณาคดีในอดีต เรื่อง มาตรา ๑๑๒ ในชั้นอัยการทั้งหมด 
- นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ กรรมาธิการ ขอจำนวนคดีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีต่อศาล 
 
 
 
 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๓๖ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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